



๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม “การขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต (พอเพียง) สำหรับการศึกษาจากระบบ”

เรียน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การฝึกอบรม “การขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต (พอเพียง) สำหรับการศึกษาจากระบบ” จำนวน ๑ ฉบับ

๒. กำหนดการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร คู่มือ และสื่อ ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต (พอเพียง) สำหรับการศึกษาจากระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และจึงขอความอนุเคราะห์สำนักงาน กศน. ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร ครู กศน. จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิตและการศึกษาต่อเนื่อง และนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ที่ <http://sudsesc.nida.ac.th> และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะผลแจ้งยืนยันการผู้เข้ารับการอบรมทาง <http://sudsesc.nida.ac.th> ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เชิญผู้แทนจากส่วนกลาง จำนวน ๕ คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยขอความอนุเคราะห์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปริยานุช ธรรมปียา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ประสานงาน: นางสาวธันต์ลักษณ์ มีเจริญ โทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๐-๕๙๐๖